



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ลงชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว	ประธานสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	พรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
๒	นายสาโรจน์ ใจสมคม	รองประธานสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	สาโรจน์ ใจสมคม
๓	นายศรศักดิ์ ตั้งสุรัตน์	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	ศรศักดิ์ ตั้งสุรัตน์
๔	นางสาวจิตติมา เขียวนิล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	จิตติมา เขียวนิล
๕	นายสุรเชษฐ์ รัตนภักดิ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	สุรเชษฐ์ รัตนภักดิ์
๖	นายวิรัตน์ สุขสวัสดิ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	วิรัตน์ สุขสวัสดิ์
๗	นายพัทธยา น้อยสำราญ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	พัทธยา น้อยสำราญ
๘	นางสุพัตรา ท้อสุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	สุพัตรา ท้อสุวรรณ
๙	นางสาวจิรรัตน์ เกตุนิคม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	จิรรัตน์ เกตุนิคม
๑๐	นายศักดิ์ดา พรัมย์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	ศักดิ์ดา พรัมย์
๑๑	นายกนก ไชยพูล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	กนก ไชยพูล
๑๒	นายจเร ฤทธิกุล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	จเร ฤทธิกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ลงชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายประยูร แดงสกล	นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ	ประยูร แดงสกล
๒	นายเฉลิมพล ทองคง	รองนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ	เฉลิมพล ทองคง
๓	นายสุรศักดิ์ ท้อสุวรรณ	รองนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ	สุรศักดิ์ ท้อสุวรรณ
๔	นางสาวจุฬารัตน์ เกิดสมบัติ	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ	จุฬารัตน์ เกิดสมบัติ
๕	นางอุษา ศรีวัลย์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ	อุษา ศรีวัลย์
๖	นายจรรุญ ชูเจริญ	ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	จรรุญ ชูเจริญ
๗	นางสาวศรีรัตน์ จุลพงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด	ศรีรัตน์ จุลพงศ์
๘	นางอรรวรรณ มุจจลินทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง	อรรวรรณ มุจจลินทร์
๙	นายเดชา ช่วยบำรุง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เดชา ช่วยบำรุง
๑๐	นายนคร สุขเจริญ	รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	นคร สุขเจริญ
๑๑	นายจักริน ท้อสุวรรณ	รก.ผู้อำนวยการกองการประปา	จักริน ท้อสุวรรณ
๑๒	นายเสรี วราภาวิโรจน์	รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เสรี วราภาวิโรจน์
๑๓	นางสาวจिरันท์ เนื่องนรา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	จिरันท์ เนื่องนรา

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายศรศักดิ์ ตั้งสุรัตน์

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ขอเชิญครับ

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว

ประธานสภาฯ

เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ บัดนี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว

ประธานสภาฯ

ไม่มีครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว

ประธานสภาฯ

ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน พิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสภาฯ แล้ว หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอเรียนเชิญครับ

นายเดชา ช่วยบำรุง

ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้าที่ ๑๙ บรรทัดที่ ๒๔ แก้ไขจากคำว่า “จุดสุดท้ายอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านยายแดงครับ” เป็น “อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านยายแดงตามแบบที่แนบครับ”

นายประยูร แดงสกล

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

หน้าที่ ๒๒ บรรทัดที่ ๘ จากเดิมคำว่า “ผมจะขอให้ผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจากจังหวัดชุมพร” เป็น “ผมจะขอให้ผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร”

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ตามที่ได้มีการแก้ไขดังกล่าวเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามที่ได้มีการขอแก้ไขดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้ถาม

ประธานสภาฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ประธานสภาฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

(๑) ชั้นรับหลักการฯ

นายศรศักดิ์ ตั้งสุรัตน์

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ

ผู้ตีร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามารถเร็วหรือไม่ได้ และในการพิจารณาครั้งที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ฉะนั้นในวันที่ประชุมต้องร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระที่หนึ่งขึ้นรับหลักการ โดยให้สมาชิกสภาปรึกษาในหลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ว่าจะลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

ครับตามที่นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ ได้ขอเสนอญัตติหลักการและเหตุผลร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ผมจึงขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายประยูร แดงสกล
นายกเทศมนตรี

ครับ ตามที่คณะบริหารและเจ้าหน้าที่งบประมาณร่วมกันจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในงานกิจการของเทศบาล (รายละเอียดปรากฏในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ) ผมจึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ดังนี้

ด้านบริหารงานทั่วไป

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ตั้งไว้	๙,๖๖๒,๖๐๐	บาท
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ตั้งไว้	๑,๕๘๙,๐๔๐	บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

๑. แผนงานการศึกษา	ตั้งไว้	๖,๙๙๒,๐๕๐	บาท
๒. แผนงานสาธารณสุข	ตั้งไว้	๒,๗๒๐,๒๘๐	บาท
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ตั้งไว้	๔๐,๐๐๐	บาท
๔. แผนงานเคหะและชุมชน	ตั้งไว้	๑,๐๒๘,๐๐๐	บาท
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ตั้งไว้	๙๒๐,๐๐๐	บาท
๖. แผนงานการศาสนาวัดนันทธรรมและนันทนาการ	ตั้งไว้	๕๐๐,๐๐๐	บาท
๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตั้งไว้	๓,๙๑๘,๖๖๐	บาท
๘. แผนงานการเกษตร	ตั้งไว้	๔๐,๐๐๐	บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น

๑. แผนงานงบกลาง	ตั้งไว้	๕,๑๘๙,๓๗๐	บาท
-----------------	---------	-----------	-----

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา ตั้งไว้ ๒,๓๒๐,๐๐๐ บาท

ขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้พิจารณาครับ

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

เชิญสมาชิกสภาอภิปราย

สมาชิกสภา	ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
นายศรศักดิ์ ตั้งสุรัตน์ เลขานุการสภา	เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
ที่ประชุม	รับทราบ
ที่ประชุม	(รอสักครู่)
นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว ประธานสภา	เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายฯ แล้ว ผมขอมติจากที่ประชุมสภาฯว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หรือไม่ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร “รับหลักการ” โปรดยกมือขึ้นครับ - สมาชิกสภาฯ ท่านใด “ไม่รับหลักการ” โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	เวลา ๑๐.๔๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๕.๒ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
นายศรศักดิ์ ตั้งสุรัตน์ เลขานุการสภา	เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกิน เจ็ดคน

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภา

ตามที่เลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด ประเภท จำนวน และคุณสมบัติของคณะกรรมการให้ที่ประชุมสภา ทราบ แล้วนั้น ขอเชิญสมาชิกสภา เสนอประเภท และจำนวนคณะกรรมการแปร ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสาโรจน์ ใจสมคม
รองประธานสภา

กระผมขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นคณะกรรมการประเภท คณะกรรมการวิสามัญ จำนวน ๓ คน ครับ

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภา

ขอเชิญผู้รับรองครับ (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง)
ผู้รับรองลำดับที่ ๑ นายวิรัตน์ สุขสวัสดิ์
ผู้รับรองลำดับที่ ๒ นายศักดิ์ดา พิรัมย์

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ผมขอมติเห็นชอบ ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นคณะกรรมการประเภทคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน ๓ คน ครับ

มติที่ประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ มีมติเห็นชอบเป็น เอกฉันท์ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นคณะกรรมการประเภท คณะกรรมการวิสามัญ จำนวน ๓ คน

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภา

ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบฯ เกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการ แปรญัตติฯ ครับ

นายศรศักดิ์ ตั้งสุรัตน์
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะที่เคารพ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๗ “...ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

โดยวิธีการเลือกคณะกรรมการแปรรูปฯ ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกโดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งตนเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรรูปฯ การเสนอนั้น ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีการเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

การเลือกคณะกรรมการแปรรูปฯ ให้เลือกคณะกรรมการแปรรูปฯ คนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกคณะกรรมการแปรรูปฯ ในลำดับถัดไปที่ละคนจนกว่าจะครบตามจำนวน ประกอบกับข้อ ๑๔ “...ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”

(เลือกคณะกรรมการแปรรูปฯ คนที่ ๑)

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรรูปฯ คนที่ ๑ ครับ

นายจรูญ ฤทธิกุล
สมาชิกสภาฯ

ผมขอเสนอให้ นายพัทธยา น้อยสำราญ เป็นคณะกรรมการแปรรูปฯ คนที่ ๑ ครับ

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้รับรองครับ (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง)

ผู้รับรองลำดับที่ ๑ นายสาโรจน์ ใจสมคม

ผู้รับรองลำดับที่ ๒ นายศรศักดิ์ ตั้งสุรัตน์

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่น ๆ ผมขอมติเห็นชอบให้ นายพัทธยา น้อยสำราญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ครับ

มติที่ประชุม

เวลา ๑๑.๑๕ น. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ นายพัทธยา น้อยสำราญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑

(เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒)

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ครับ

นายวิรัตน์ สุขสวัสดิ์
สมาชิกสภาฯ

ผมขอเสนอให้ นายกนก ไชยพูล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ครับ

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้รับรองครับ (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง)

ผู้รับรองลำดับที่ ๑ นายพัทธยา น้อยสำราญ

ผู้รับรองลำดับที่ ๒ นายสุรเชษฐ์ รัตนภักดิ์

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่น ๆ ผมขอมติเห็นชอบให้ นายกนก ไชยพูล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ครับ

มติที่ประชุม

เวลา ๑๑.๓๕ น. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ นายกนก ไชยพูล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒

(เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓)

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ ครับ

นายสาโรจน์ ใจสมคม
รองประธานสภาฯ

ผมขอเสนอให้นายสุรเชษฐ์ รัตนภักดิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ ครับ

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้รับรองครับ (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง)

ผู้รับรองลำดับที่ ๑. นางสาวพัชรา ท้อสุวรรณ

ผู้รับรองลำดับที่ ๒. นายจเร ฤทธิกุล

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่น ๆ ผมขอมติเห็นชอบให้ นายสุรเชษฐ์ รัตนภักดิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ ครับ

มติที่ประชุม

เวลา ๑๑.๕๕ น. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ นายสุรเชษฐ์ รัตนภักดิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปผลการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติอีกครั้งครับ

นายศรศักดิ์ ตั้งสุรัตน์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะที่เคารพ กระผมขอสรุปตั้งนี้ สภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะมีมติเห็นชอบกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นคณะกรรมการประเภทคณะกรรมการสามัญ มีจำนวน ๓ คน ประกอบด้วย

๑. นายพัชยา น้อยสำราญ
๒. นายกนก ไชยพูล
๓. นายสุรเชษฐ์ รัตนภักดิ์

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ เรื่องการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

สำหรับการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องครับ

นายศรศักดิ์ ตั้งสุรัตน์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะที่เคารพ ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่เราลงมติรับหลักการแห่งวาระที่หนึ่งแล้วนั้น เราต้องส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาโดยละเอียดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง

ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรรูปนิติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปนิติด้วย

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติลงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายชื่อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรรูปนิติ

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ประกอบด้วยข้อ ๔๕ วรรคสอง กำหนดว่า “...ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามารถรวดเร็วหรือไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

ขอเชิญที่ประชุมสภาฯ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรรูปนิติครับ

นายสาโรจน์ ใจสมคม
รองประธานสภาฯ

ผมขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ โดยให้ผู้ที่ขอแปรญัตติ
เสนอคำแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรรูปนิติ ระหว่างวันที่ ๒๓-
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน ณ ห้อง
กิจการสภาฯ ครับ

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้รับรองครับ (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง)

ผู้รับรองลำดับที่ ๑. นางสุพัตรา ท้อสุวรรณ

ผู้รับรองลำดับที่ ๒. นางสาวจิตติมา เขียวนิล

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอระยะเวลาอีกหรือไม่ หากไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ๆ ผมขอมติเห็นชอบ
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ โดยให้ผู้ที่ขอแปรญัตติ เสนอคำแปร
ญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรรูปนิติ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม
๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน ณ ห้องกิจการสภาฯ

มติที่ประชุม

เวลา ๑๒.๑๕ น.สภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรรูปนิติ
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.
ของทุกวัน ณ ห้องกิจการสภาฯ

นายศรศักดิ์ ตั้งสุรัตน์
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลพะโต๊ะที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น

ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ

ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด

จากระเบียบฯ ข้อ ๑๐๙ ดังกล่าว กระผมจึงขอนัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติประชุมครั้งแรกร่วมกัน ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มไลน์ (LINE) ประชุมสภาฯ ทต.พะโต๊ะ และขอชี้แจงต่อว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุได้หรือไม่มีที่แก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน”

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา
รวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสาม
ก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรรูปได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
ระงับไว้ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ
ข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

เมื่อสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปเรียบร้อยแล้ว
แล้วพร้อมกำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว การ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ในวาระที่หนึ่ง ขึ้นรับหลักการ จึงเป็นอัน
เสร็จสิ้น ประกอบกับข้อระเบียบฯ ที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
สภาฯ ไปแล้วนั้น ผมจึงขออนุญาตการประชุมสภาฯ ในวาระที่ ๒ การ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ และวาระที่ ๓ การลงมติตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบล
พะโต๊ะอีกครั้ง เมื่อได้รับรายงานการสรุปผลการประชุมฯ ของ
คณะกรรมการแปรรูปแล้ว และส่งรายงานสรุปผลฯ นั้นให้สมาชิกสภาฯ
พิจารณา พร้อมเชิญคณะกรรมการแปรรูปเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔
ขอให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบด้วยครับ ทั้งนี้ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ถือเป็น
ร่างเทศบัญญัติฯ ที่มีความสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในพื้นที่ตำบลพะโต๊ะ จึงขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณา
ร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ด้วยความละเอียดและรอบคอบด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔ เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินสะสมจัดซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑
ตัว เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคณะกรรมการเสนอญัตติครับ

นายประยูร แดงสกล
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

ครับ ด้วยเตาเผาขยะของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ จำนวน ๒ ตัว ผ่านการใช้
งานมานานหลายปีอย่างต่อเนื่อง และมีความจำเป็นต้องใช้งานกำจัดขยะทุก
วัน ซึ่งขณะนี้มีการชำรุดเสียหายอย่างมากทั้ง ๒ ตัว ไม่สามารถกำจัดขยะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม และเพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว ให้กับประชาชนในการรับบริการกำจัดขยะ ตามอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมจัดซื้อเตาเผาขยะพร้อม
ติดตั้ง จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๔)
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม พรบ.
เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๕๐(๓) การรักษา
ความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล และอยู่ในด้านบริการชุมชนและสังคม

๒. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๒ และแก้ไขครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

๓. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลแล้ว

๔. เงินสะสม ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ คงเหลือสามารถนำไป
บริหารได้เป็นเงิน ๕,๘๗๒,๕๓๒.๔๔ บาท ครับ

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปรายครับ

สมาชิกสภาฯ

ร่วมกันอภิปราย

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

เมื่อท่านสมาชิกได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วผมขอมติที่ประชุม
ด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติเป็นเอกฉันท์

๕.๕ เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายเทศบาล ๓ ซอย ๔ และบ้านพักนายอำเภอ
เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคณะบริหารเสนอญัตติครับ

นายประยูร แดงสกล
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

ครับ ด้วยถนนสายเทศบาล ๓ ซอย ๔ และซอยหน้าบ้านพักนายอำเภอ นับเป็นถนนสายหลักแต่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายเทศบาล ๓ ซอย ๔ และบ้านพักนายอำเภอ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๕๑(๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ซึ่งอยู่ในด้านบริการชุมชนและสังคมและเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๒. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑

๓. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลแล้ว

๔. เงินสะสม ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ คงเหลือสามารถนำไปบริหารได้เป็นเงิน ๕,๘๗๒,๕๓๒.๔๔ บาท ครับ

นายพรภริมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปรายครับ

สมาชิกสภาฯ

ร่วมกันอภิปราย

นายพรภริมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

เมื่อท่านสมาชิกได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายพรภริมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯท่านใดมีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกบ้าง ขอเชิญครับ

นายประยูร แดงสกล
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

ผมมีเรื่องแจ้งสมาชิกสภาฯทุกท่านทราบดังนี้ครับ

๑. เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ เนื่องจากภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) และประกอบกับหนังสือจังหวัดชุมพร ด่วนที่สุด ที่ ขพ ๐๐๒๓.๔/๑๑๙๔๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนดออกตามตราในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เราจึงต้องใช้มาตรการการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุมผ่านทางกลุ่มไลน์ เพื่อป้องกันโรคโควิด และหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเราก็ต้องใช้มาตรการประชุมทางกลุ่มไลน์นี้กันต่อไปครับ
๒. สถานการณ์โควิดของอำเภอพะโต๊ะ ทำให้ ศปก.อำเภอพะโต๊ะ เป็นห่วงเป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมมือกับอปท.ในอำเภอพะโต๊ะ ทำศูนย์กักตัวชุมชน (Local Quarantine) ณ อำเภอพะโต๊ะหลังเก่า จำนวน ๒๐ เตียง และหอผู้ป่วยชุมชนหรือศูนย์พักคอยอำเภอพะโต๊ะ ณ หอประชุมภิรมย์ จำนวน ๕๐ เตียง จากเดิม ๓๐ เตียง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รองสมพร บัจฉิมเพชร ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ
๓. การปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจหน้าว่าที่อำเภอพะโต๊ะ ขาเข้า-ขาออก เป็นการจัดตั้งในกรณีเร่งด่วน จึงขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครับ
๔. การจัดตั้งศูนย์กักตัวชุมชนและหอผู้ป่วยชุมชนหรือศูนย์พักคอยอำเภอพะโต๊ะ ผมขอฝากฝ่ายที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ในเรื่องของการเบิกจ่าย และการการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยครับ เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เพราะมันเป็นเรื่องเร่งด่วนมากครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายจรูญ ชูเจริญ
ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ผมมีเรื่องแจ้งสมาชิกสภาทุกท่าน ในเรื่องของการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ประกาศเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดยางงานการประชุม

(นายศรศักดิ์ ตั้งสุรัตน์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพัทธยา น้อยสำราญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสุพัตรา ท้อสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางฐิติมา เขียวนิล)

ประธานสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ นี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
(นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว)